



ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๗๕๐

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอเมืองสกลนคร อำเภออากาศอำนวย อำเภอดงเจริญ อำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอดงคำดง
และอำเภอส่องดาว

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายได้ขับเคลื่อน
โครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ภายใต้โครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ที่ได้ขับเคลื่อนผ่านกลไกการศึกษาที่มีผลทำให้เกิดการลด
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัว และยังเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมปกป้องกันตัวเองจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในนักเรียน

จังหวัดสกลนคร จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์
ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ
และรับสื่อทางเว็บไซต์ “ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com” ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวอภิศมา มะหะหมาน โทรศัพท์ ๐๘๘๙ ๒๗๔ ๘๘๒๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและ
เทศบาลนครสกลนครขอให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

วิชาสห บทกฎหมาย

ความรู้ฐาน กองการเงิน

กองส่งเสริมฯ

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว๑๕๗๘



สอจ.สน.
B698
- 4 ก.ค. ๖๕

เวลา 14.59 น.

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
เลขที่รับ 1796 วันที่ 6 ก.ค. ๖๕

ด้วยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายได้ขับเคลื่อนโครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้โครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ที่ได้ขับเคลื่อนผ่านกลไกการศึกษา มีผลทำให้เกิดการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัว และยังเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมปกป้องตัวเองจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียน ในการนี้ได้ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการและรับสื่อทางเว็บไซต์ “ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com” จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ/โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ภายใน วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวอภิศา มะหะมาน โทรศัพท์ ๐๘๙ ๒๗๔ ๘๘๒๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Codeท้ายหนังสือนี้



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒
โทรสาร ๐.๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban.dla.go.th.

QR Code



<https://bit.ly/3uvaUTJ>